



สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔  
ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๔๔ นาฬิกา  
ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ ปรีกษาหรือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เปิดประชุมและดำเนินการประชุม โดยในระหว่างการประชุม นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ กระทั่งถาม

กระทั่งถามสดด้วยวาจา

๑. กระทั่งถาม ของ นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย **ประเด็นคำถาม** คือ ห้วงเวลาก่อนการเลือกตั้ง ได้มีการแต่งตั้งบุคคลเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ตามกฎหมายใด อย่างไร มีการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างไร

นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ตอบ

**ประเด็นคำตอบ** คือ กรณีการแต่งตั้งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี มี ๒ ลักษณะ คือ ๑) การใช้อำนาจนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา ๘ วรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีกรอบอัตรา ๕ คน ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และ ๒) การใช้อำนาจนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา ๑๑ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งเป็นการแต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมือง ไม่มีกรอบอัตรา และไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ โดยทุกรัฐบาลได้มีการแต่งตั้งดังกล่าวนี้เช่นกัน และการทำหน้าที่ของที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นไปตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายหรือตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี ในแต่ละด้านตามความเชี่ยวชาญของแต่ละคน

**๒. กระทู้ถาม ของ นายชวิทย์ พิทักษ์พรพลก** สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย เนื่องจากรัฐมนตรีตราสารสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป

**๓. กระทู้ถาม ของ นายศาสตรา ศรีปาน** สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา พรรคพลังประชารัฐ **ประเด็นคำถาม** คือ โครงการมหานครไร้สาย บริเวณถนน ๔ สายหลักในเทศบาลนครหาดใหญ่ ในขั้นตอนการกลบถนนไม่สามารถดำเนินการต่อได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ประกวดราคา ขณะนี้มีความคืบหน้าอย่างไร

**นายสันติ พร้อมพัฒน์** รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้ตอบ

**ประเด็นคำตอบ** คือ คณะกรรมการอุทธรณ์ได้พิจารณาอุทธรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ผลการอุทธรณ์นั้น ฟังขึ้นเนื่องจากเทศบาลไม่ได้กำหนดเงื่อนไขการยื่นเอกสารต่าง ๆ ขณะนี้คณะกรรมการวินิจฉัยได้ส่งคำวินิจฉัยกลับไปให้เทศบาลเพื่อพิจารณาผู้ชนะประกวดราคา ให้เสนอราคาใหม่อีกครั้งหนึ่ง และยังคงอยู่ในระยะเวลา ๖๐ วัน ตามข้อกำหนด

### กระทู้ถามทั่วไป

**๑. กระทู้ถาม ของ นางผ่องศรี แซ่จิ่ง** สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย เรื่อง การแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายตราสารสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

**๒. กระทู้ถาม เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างภาครัฐ**

**นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร** สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี

**ประเด็นคำถาม** คือ มีผู้ประกอบการชั้น ๑ ได้รับความไม่เป็นธรรมกรณีคุณสมบัติเคยมีผลงานมูลค่าเกินกว่า ๔๕๐ ล้านบาท ภายใน ๖ ปีล่าสุด กรณีการเลื่อนเป็นผู้ประกอบการชั้นพิเศษ และกรณีจะก่อให้เกิดการแข่งขันในการเสนอราคาก่อสร้างที่ทำให้รัฐเสียประโยชน์ ขอทราบรายละเอียด

**นายสันติ พร้อมพัฒน์** รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

**ประเด็นคำตอบ** คือ กรณีผู้เข้าร่วมแข่งขันประมูลงานของรัฐที่ผู้ประกอบการชั้น ๑ กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างได้กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับสามารถประมูลงานก่อสร้างไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท และผู้ประกอบการที่จะสามารถประมูลได้นั้นภายใน ๖ ปี จะต้องมียอดเงินสูงสุดในการก่อสร้างแต่ละโครงการแล้วไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ ล้านบาท และภายใน ๑๐ ปีจะต้องมีกรอบวงเงินที่รับงานก่อสร้างไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ ล้านบาท ซึ่งกำหนดไว้เช่นนั้นเพื่อพิสูจน์ว่าผู้ประกอบการรายนั้น ๆ มีความรู้ความชำนาญในการก่อสร้างได้ การไม่ให้ผู้ประกอบการทำการก่อสร้างแล้วก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือเกิดการละทิ้งงานต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่งานโครงการพัฒนาต่าง ๆ กรณีการเลื่อนเป็นผู้ประกอบการชั้นพิเศษ นอกจากต้องมีคุณสมบัติด้านผลงานครบในชั้น ๑ แล้ว ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของเงื่อนไขการเงินและเงื่อนไขอื่นตามมาตรฐานที่กฎหมาย

กำหนดจึงจะได้เลื่อนเป็นชั้นพิเศษ การประมูลในปัจจุบันผู้ที่ไม่ชนะการประมูลเพื่ออุดหนุนส่งให้งานล่าช้าและทำให้ระบบการเงินที่จะไปในระบบเศรษฐกิจเสียหาย ขณะเดียวกันในการประมูลงานโครงการใหญ่ ๆ ชั้นพิเศษที่มีผู้ประมูลน้อยรายจะไม่มี การอุดหนุนร้องเรียนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งผู้ประมูลที่มีเพียงไม่กี่รายเขาสามารถพูดคุยกันได้ แต่อย่างไรก็ดี ได้ทำการตรวจสอบระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

**๓. กระทู้ถาม ของ นายเจือ ราชสีห์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์**  
เรื่อง ขอให้ยกฐานะศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสงขลา (โรงพยาบาลสงขลาแห่งเดิม) เป็นโรงพยาบาลอำเภอเมืองสงขลา

**๔. กระทู้ถาม ของ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์** เรื่อง ขอทราบแนวทางการจัดทำนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนเพื่อรองรับต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่

กระทู้ถามในลำดับที่ ๓ และ ๔ ถามนายกรัฐมนตรี เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดตามการ สำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

**๕. กระทู้ถาม ของ นางอนุรักษ์ บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย**  
เรื่อง ขอให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย ติดตามการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

#### กระทู้ถามแยกเฉพาะ

**๑. กระทู้ถาม ของ นางผ่องศรี แซ่จิ่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย**  
เรื่อง การจัดทำโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) จังหวัดศรีสะเกษ ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย ติดตามการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

**๒. กระทู้ถาม ของ นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย**  
เรื่อง ปัญหาที่ระบายน้ำอุดตันส่งกลิ่นเหม็นเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดตามการสำคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบ ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖

**๓. กระทู้ถาม ของ นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย**  
เรื่อง ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ถนนนิตโย สกลนคร – นครพนม บริเวณบ้านนิรมัย ตำบลกุสุมาลย์ จังหวัดนครพนม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดตามการสำคัญ จึงได้มีหนังสือ ขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

#### ๔. กระทู้ถาม เรื่อง ความกังวลของประชาชนในพื้นที่ต่อโรงกลั่นน้ำมันบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

**ประเด็นคำถาม** คือ การประกอบกิจการโรงกลั่นไม่มีความปลอดภัยต่อประชาชนหรือชุมชนโดยรอบสามารถยกเลิกสัญญาเช่าได้หรือไม่ หน่วยงานใดจะเป็นผู้รับผิดชอบหากเกิดความเสียหาย มีการสอบถามความเห็นก่อนทำสัญญาเช่าหรือต่อสัญญาหรือไม่ อย่างไร

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

**ประเด็นคำตอบ** คือ โรงกลั่นมีพื้นที่ ๔๗๓ ไร่ กำหนดอายุสัญญา ๓๐ ปี นับแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๖ มีชุมชนโดยรอบจำนวน ๘ แห่ง กรมธนารักษ์เป็นผู้ดูแลที่ดินราชพัสดุ มีการคำนึงถึงความปลอดภัยและอุบัติเหตุของโรงกลั่นอย่างสูงสุดมีค่ามาตรฐานสูงกว่าที่ทางราชการกำหนด เช่น การข้อมปีละ ๑๓๕ ครั้ง มีหัวจ่ายดับเพลิงมากถึง ๑๒๓ หัว มีรถดับเพลิง ผู้บริหารและพนักงานฝึกซ้อมร้อยละ ๑๐๐ เป็นต้น นอกจากนี้ชุมชนรอบโรงกลั่นได้ไปทำการติดตั้งถังดับเพลิง หัวจ่ายน้ำดับเพลิงกระจายอยู่ในจุดต่าง ๆ ทั่วชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถป้องกันเหตุและช่วยเหลือตัวเองได้ และกรณีสัญญาสิ้นสุดลงจะต้องไปพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนว่าสามารถนำพื้นที่ดังกล่าวไปดำเนินการอย่างไรได้บ้าง

#### ๕. กระทู้ถาม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์การดำเนินการจัดการบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยกระบอก อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

**ประเด็นคำถาม** คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียได้หรือไม่ อย่างไร

นายณริศ ข่านุรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

**ประเด็นคำตอบ** คือ องค์การจัดการน้ำเสียและหน่วยงานอื่นของกระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะเข้าสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งมีแนวคิดในการจัดทำสวนสาธารณะไปพร้อม ๆ กัน เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนร่วมกับการบริหารจัดการกับท้องถิ่น

#### ๖. กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขอาชญากรรมด้วยระบบโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

นายสันตพร สุธศรีเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

**ประเด็นคำถาม** คือ บริเวณเขื่อนปากพนังเกิดเหตุอาชญากรรมบ่อยครั้ง มีแผนงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือไม่ อย่างไร

นายณริศ ข่านุรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

**ประเด็นคำตอบ** คือ ได้มีการดำเนินงานเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดทั่วจังหวัดนครศรีธรรมราชในพื้นที่ดังกล่าวมีกล้องอยู่ส่วนหนึ่ง เส้นทางดังกล่าวอยู่ในระหว่างการดำเนินการเพิ่มช่องจราจรจาก ๒ ช่อง เป็น ๔ ช่องในบางช่วง และมีการขยายตัวของชุมชนตลอดเส้นทาง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้จัดหา

กล้องวงจรปิดต่อไป อย่างไรก็ตามเมื่อเอกชนติดตั้งกล้องวงจรปิดทางราชการจะขอใช้กล้องของเอกชนด้วย และใช้เป็นกล้องหลักเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

## ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

**๑. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง ตามมาตรา ๑๐๑ (๓) และ (๘) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จำนวน ๓ คน คือ**

- ๑) นายสุชาติ ชมกลิ่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖
- ๒) นายวีระกร คำประกอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖
- ๓) นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

**๒. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ ให้ นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ ๓๐ พรรคพลังประชารัฐ เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทน นางพิชชารัตน์ เลหาพงศ์ชนะ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าวนำ นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล ปฏิญาณตนต่อที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ ตามมาตรา ๑๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนั้น ปัจจุบันมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่และปฏิบัติหน้าที่ได้ จำนวน ๔๓๔ คน**

**๓. คำพิพากษาของศาลฎีกา คดีหมายเลขดำที่ คมจ. ๔/๒๕๖๔ คดีหมายเลขแดงที่ ๑/๒๕๖๖** ระหว่างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ ผู้คัดค้าน เรื่อง การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง โดยพิพากษาว่าผู้คัดค้านฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง จึงให้ผู้คัดค้านพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นับแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้คัดค้านตลอดไปและไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่งทางการเมืองใด ๆ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้คัดค้านมีกำหนดเวลา ๑๐ ปี นับแต่วันที่ศาลฎีกามีคำพิพากษา

**๔. ที่ประชุมวุฒิสภา ได้พิจารณาและรับทราบรายงาน จำนวน ๓ เรื่อง คือ**

- ๑) รายงานประจำปี ๒๕๖๔ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
- ๒) รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
- ๓) รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

**๕. รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎร** (รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๒๗ วรรคสอง ประกอบข้อ ๑๐๕ วรรคสี่)

#### ที่ประชุมรับทราบ

#### **๖. รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

**ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม** ได้อนุญาตให้ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม

**สมาชิกฯ อภิปราย** ให้ความคิดเห็น ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เช่น ปัญหาในการควบคุมสอดส่องสืบสวน ไต่สวน และการคุ้มครองพยาน ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งเหตุและเบาะแสเหตุใดปีนี้จึงได้รับดอกเบี้ยเงินฝากต่ำกว่าปีที่ผ่านมาทั้งที่มียอดเงินฝากสูงกว่า มีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจน จุดรวมคะแนนจังหวัดอย่างไร มีหลักในการแบ่งเขตเลือกตั้งอย่างไรเพื่อให้มีความโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรม ควรทบทวนหลักคิดการยุบพรรคการเมือง ควรอนุญาตให้ใช้สถานที่เพื่อการหาเสียงโดยเสมอภาคกันและไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และ กกต. ไม่มีหน่วยงานปราบปรามการซื้อเสียงอย่างทันทั่วทั้งที่มีประสิทธิภาพเมื่อได้รับแจ้งข่าวสภาพปัญหาของ กกต. แต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่แตกต่างกันทั้งเรื่องของเจ้าหน้าที่และปริมาณงาน ทำให้มีความลักลั่นกันในทางปฏิบัติ กกต. จึงควรแจ้งกฎกติกาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยทั่วถึงและรวดเร็วเพื่อลดปัญหาและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เป็นต้น

#### **ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตอบชี้แจง**

การเลือกตั้งที่ดี มีองค์ประกอบอย่างน้อย ๔ ประการ คือ ๑) การมีกติกาหรือกฎหมายที่ดี คือต้องปฏิบัติตามกฎหมายทุกเรื่องที่ทำ ๒) การมีหน่วยเลือกตั้งที่ดี คือการที่ประชาชนเลือกผู้สมัครผู้ใด คะแนนต้องออกมาเป็นเช่นนั้น เป็นการรักษาสีทธิของประชาชนที่จะได้ใช้อำนาจของตนเองในการเลือกผู้แทน ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปได้วางเป้าหมายไว้คือการมีหน่วยเลือกตั้งที่ดีต้องมีความโปร่งใส มีการแสวงหาการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชน พรรคการเมือง องค์กรเอกชน หรือผู้สื่อข่าวได้มาตรวจสอบกระบวนการและการเลือกตั้งตั้งแต่เปิดการลงคะแนนจนถึงการรายงานผลคะแนน ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้ถอดบทเรียนแล้ว ๓) การมีสำนวนที่ดี เป็นสาระสำคัญของการเลือกตั้ง ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งผู้สมัคร พรรคการเมือง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กกต. ได้มีมาตรการในการดำเนินการส่วนนี้ โดยได้ถอดบทเรียนจากการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่ผ่านมาคือการที่จะไปสอดส่องดูแลเรื่องที่ไม่ได้อยู่บนโต๊ะแสงสว่างส่องไปไม่ถึงเพื่อจะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และ ๔) การมีกรรมการที่ดี คือการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ในการทำหน้าที่ได้มีการซักซ้อมเพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด หรือสามารถอธิบายข้อผิดพลาดได้ การรายงานผลคะแนนต้องโปร่งใส

กรณีการแบ่งเขตเลือกตั้ง ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย คำนึงถึงความเที่ยงธรรม โดยรับฟังผู้สมัคร ประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้การแบ่งเขตเป็นที่ยอมรับได้

กรณีดอกเบี้ยลดลง เนื่องจากปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมบัญชีกลางโอนเงินให้สำนักงานเป็นก้อน เหมือนกับมีเงินต้นทั้งปี แต่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้โอนเป็น ๓ ไตรมาส จึงทำให้เงินดอกเบี้ยได้รับน้อยลง อีกทั้งอัตราดอกเบี้ยลดลงและประเภทบัญชีที่นำไปฝากเป็นระยะสั้นด้วย

ระเบียบวาระที่ ๓ รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว

**๑. รายงานการพิจารณาศึกษาผลกระทบกรณีการควบรวมกิจการโทรคมนาคมระหว่าง True กับ DTAC และการค้าปลีก – คำสง ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว** โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖

**สมาชิกฯ อภิปราย** แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เช่น การควบรวมเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ ค่าดัชนีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมจะส่งผลให้ภาวะการแข่งขันสู่ความเสี่ยงการใช้อำนาจเหนือตลาดและเป็นอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด การรวมกันต้องให้ประโยชน์แก่ประชาชนทั้งด้านระบบการส่งสัญญาณ ค่าโทรราคาลดลง ทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณเสถียร เป็นต้น

#### คณะกรรมการฯ ตอบชี้แจง

การไม่พยายามบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปรากฏชัดในรายงานซึ่งคณะกรรมการฯ ไม่มีความสบายใจอย่างยิ่ง ในการควบรวมจากประสบการณ์ของทุกประเทศรวมทั้งงานวิจัยของประเทศไทยพบว่าหากมีการควบรวมต่อไปในอนาคตอาจทำให้ราคาเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ ๒๐ อีกทั้งโครงข่ายที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่มีการใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้บริโภค อำนาจตามกฎหมายมีที่จะกำกับดูแลให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะทำหรือไม่ขึ้นอยู่กับกรรมการของ กสทช.

ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบด้วยกับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๒. รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การคมนาคมขนส่งทางน้ำ ซึ่งคณะกรรมการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว**

**ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งคณะกรรมการฯ ขออนุญาตเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม**

#### คณะกรรมการฯ ได้เสนอรายงาน

ผลการศึกษาสรุปได้ ๔ ด้าน คือ

๑) โครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งทางน้ำ ทำการศึกษาประเด็นด้านปัญหาการพัฒนาท่าเรือ ปัญหาการบริหารจัดการ ปัญหาด้านปรับปรุงระบบการคมนาคมขนส่งทางน้ำ เพื่อเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือกับการขนส่งรูปแบบอื่น

๒) การบริหารจัดการการขนส่งทางน้ำ ทำการศึกษาประเด็นปัญหาด้านการบริหารจัดการท่าเรือในภาพรวม ปัญหาการบริหารจัดการท่าเรือสำคัญที่อยู่ในความดูแลของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้แก่ ท่าเรือกรุงเทพฯ ท่าเรือเชียงแสน ท่าเรือเชียงทอง รวมทั้งปัญหาการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๓) การพัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางน้ำในพื้นที่เฉพาะ (พื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC) ทำการศึกษาปัญหาด้านการลงทุน ปัญหาด้านข้อกฎหมายเกี่ยวกับ EEC ทั้งหมด ปัญหาการจัดการจราจรและเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมรูปแบบอื่น ๆ และการศึกษาพัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางน้ำเชื่อมโยงท่าเรือสองฝั่งภาคใต้

๔) การพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางน้ำเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ศึกษาเส้นทางการขนส่งทางน้ำที่ควรส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการปรากฏในรายงาน

**สมาชิกฯ อภิปราย** แสดงความคิดเห็นด้วยกับรายงานของคณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เช่น ควรเพิ่มเติมการให้งบประมาณเพื่อจะมีการขุดร่องน้ำลึกของจังหวัดระนองน้ำลึก ๑๒ เมตร กว้าง ๑๒๐ เมตร ยาว ๒๘ เมตร ซึ่งจะเป็ประโยชน์กับการขนส่งท่าเรือเพื่อให้เรือใหญ่ขนาด ๕๐๐ ตันกรอส ผ่านเข้าออกได้อย่างสะดวก ควรศึกษาการขนส่งระหว่างท่าเทียบเรือ ๒ ฝั่ง ระหว่างฝั่งอันดามันกับฝั่งอ่าวไทย ซึ่งเป็นเส้นทางใหม่จากท่าเรือแหลมลิ่ว จังหวัดชุมพร ไปสู่ท่าเรืออ่าวอ่าง จังหวัดระนอง ที่อยู่ใน Land bridge ควรมีการศึกษารายละเอียดพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC โดยเฉพาะ ควรศึกษาท่าเรือใหญ่ ๆ อย่างเช่นท่าเรือแหลมฉบังซึ่งอยู่ระหว่างการถมทะเลโดยมีการแก้ TOR ให้กับบริษัทต่างชาติ ที่อาจส่งผลกระทบต่อประโยชน์ที่การทำเรือจะได้รับ ควรให้ความสำคัญกับปัญหาท่าเรือเล็ก ๆ ของชาวประมงให้ได้รับการแก้ไข เพื่อให้ชาวประมงมีท่าเทียบเรือและรายได้มากขึ้น ควรจัดทำวงแหวนน้ำเชื่อมโยงระหว่างกระบี่ พังงา ภูเก็ต ทำให้การคมนาคมง่ายขึ้นเปลี่ยนจากการเดินทางที่เป็น Trip ไปเป็น Scenic trip เป็นการท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและราคาถูก เป็นต้น

**คณะกรรมการฯ ตอบชี้แจง**

กรณีท่าเรือท่องเที่ยวในพื้นที่ปรากฏในข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของรายงาน กรณีการขุดลอกในขณะนั้นยังไม่ชัดเจนมีการหลีกเลี่ยงระยะทางเรื่องถนนจึงไม่ได้ศึกษา กรณีการเชื่อมโยง EEC หรือ SEC เป็นลักษณะ Multimodal Transportation ได้มีการศึกษาปรากฏในรายงาน ซึ่งบางจุดเชื่อมต่อจะเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มทุน มีกลุ่มคนบางกลุ่มเท่านั้นที่สามารถใช้ท่าเรือได้ ชุมชนในท้องถิ่นไม่อาจดูแลได้ หรือศักยภาพของผู้รับผิดชอบในการดูแลแต่ละจุดไม่เท่ากัน

ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบด้วยกับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๓. รายงานผลการพิจารณาศึกษาญาติ เรื่อง การศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) การจัดเก็บรายได้และภาษีจากรูจกกาสิโนถูกกฎหมาย และมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาบ่อนการพนันผิดกฎหมาย การแพร่ระบาดของตู้เกมพนันไฟฟ้าและการพนันออนไลน์ ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว**

**คณะกรรมการฯ ได้เสนอรายงาน**

ผลการศึกษาสรุปเป็น ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านกฎหมาย การจัดเก็บรายได้และภาษีจากการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร ๒) ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาผลกระทบและศึกษาพื้นที่ความเป็นไปได้ และหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร ๓) การลงทุนและรูปแบบการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร และ ๔) ด้านรูปแบบธุรกิจ Gaming



**สมาชิกฯ อภิปราย** แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกต เช่น ด้านกฎหมาย การศึกษา ในครั้งนี้ยังไม่สอดคล้องกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการพนันหรือขั้นตอนไม่ก่อให้เกิดหนี้ ด้านรายได้และภาษี การที่มีรายได้จากภาษีการพนัน ๑ บาท สิ่งที่ต้องเสียภาษีจะต้องสูญหายไปก็น่าจะเกินกว่านั้น ด้านพื้นที่มีการกำหนดพื้นที่ที่จะให้มีการพนันไว้กว้างเกินไปโดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ขัดกับศาสนาอิสลาม การได้รับความร่วมมือจากท้องถิ่นรวมถึงการจัดสรรรายได้ ด้านหลักเกณฑ์เงื่อนไข สิ่งใดเป็นจุดขายที่โดดเด่น การควบคุมผู้เข้า Entertainment Complex ด้านการลงทุนและรูปแบบ การคัดเลือกเอกชนเข้ามาร่วมลงทุน มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต้องฟังเสียงประชาชนเป็นหลัก ธุรกิจกาสิโนสมควรลงทุนหรือไม่หากพิจารณาจากคู่แข่ง พฤติกรรมของคนเล่นการพนันที่เปลี่ยนแปลงไป การลงทุนควรกระจายไปยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ การประกอบอาชีพและมีโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่กระจุกตัวอยู่เพียงแต่ในเมือง และภาพรวม ขาดการเปรียบเทียบโทษและประโยชน์ของการพนัน ควรมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อดูแลในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญกับการจ้างแรงงานในพื้นที่ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน เป็นต้น

#### **คณะกรรมการฯ ตอบชี้แจง**

ด้านกฎหมายการจัดเก็บรายได้และภาษี มีข้อสรุป คือ ๑) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงื่อนไขการพนัน ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ (ฉบับที่ ๒) ยังคงเปิดช่องให้รัฐบาลสามารถเปิดสถานกาสิโนที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ โดยสถานกาสิโนที่ตั้งขึ้นนั้นต้องเป็นของรัฐบาล มิใช่ของเอกชนและผู้จัดตั้ง จะต้องเป็นกระทรวงการคลังเท่านั้น เว้นแต่รัฐบาลสัมปทานให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการแทนโดยมิใช่ฐานะเป็นเจ้าของกิจการสถานกาสิโนเองเหมือนในต่างประเทศ ๒) การเพิ่มประเภทของการพนันตามบัญชี ก และบัญชี ข ท้ายพระราชบัญญัติดังกล่าว ย่อมสามารถกระทำได้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกเป็นกฎกระทรวง ยังมีความไม่ชัดเจนในการให้นิยามหรือความหมายของการพนัน สถานบันเทิงและ Entertainment Complex หรือ Entertainment Complex ๓) ในกรณีที่กรมสรรพสามิตสามารถดำเนินการจัดเก็บภาษีจากธุรกิจกาสิโน ได้เลย ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ กรมสรรพสามิตยังจำเป็นต้องออกกฎหมายสำคัญ ระดับรองในระดับพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงเพื่อเพิ่มประเภทของการบริการและออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดอัตราการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับการดำเนินธุรกิจแบบ Entertainment Complex อย่างไรก็ตาม การศึกษาสามารถหาแนวทางในการจัดเก็บภาษี จำเป็นต้องมีความชัดเจนของรูปแบบในการดำเนินการกาสิโน เสียก่อน และ ๔) การจัดเก็บภาษีจากผู้มีรายได้จากธุรกิจกาสิโนตามกฎหมายจะต้องขึ้นอยู่กับประเภทการดำเนินการ ส่วนผู้ที่เล่นการพนันแล้วมีเงินได้จากการเล่นก็จะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๑๐ (๒) ของประมวลรัษฎากร ซึ่งต้องนำเงินนั้นมายื่นแสดงรายการเสียภาษีต่อกรมสรรพากร ซึ่งรายได้จากการไอ้เข้าปีภาษีไม่สามารถจัดเก็บได้ การเสียภาษีจากผู้เสียภาษีที่มีเงินได้นี้จากต่างประเทศจะเป็นภาษีที่ให้กับประเทศไทย

ทั้งนี้ รายงานอาจไม่สมบูรณ์เนื่องจากมีระยะเวลาที่จำกัดและเพื่อเป็นผลงานทางวิชาการ และแนวทางการดำเนินการให้กับรัฐบาลชุดต่อไป

**ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบด้วยกับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ เพื่อส่งไปยัง คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป**

**๔. รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่งและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว**

**คณะกรรมการ ได้เสนอรายงาน**

จากผลการศึกษาและข้อสรุปปัญหารวมทั้งวิธีการแก้ไขปัญหามาจากหน่วยงานมีความครอบคลุมมาก โดยมีข้อเสนอแนะอยู่บนหลักที่ว่าชายฝั่งมีความเป็นพลวัตสูงคือมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งเกิดจากธรรมชาติและมนุษย์ มาตรการของรัฐในอดีตจนถึงปัจจุบันจะจัดการกับธรรมชาติเป็นหลัก โดยไม่ได้จัดการกับมนุษย์ ซึ่งบางทีมนุษย์แทรกแซงกระบวนการธรรมชาติสูงมาก จึงเสนอแนะโดยพยายามแทรกแซงธรรมชาติให้น้อยที่สุด

**สมาชิกฯ อภิปราย** แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เช่น การทำผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) การก่อสร้างกำแพงกันคลื่นของหน่วยงานภาครัฐต้องมีความร่วมมือกันดำเนินการให้สำเร็จอย่างรวดเร็ว ต้องรายงานผลกระทบอย่างตรงไปตรงมา ไม่ใช่เพียงเพื่อให้โครงการผ่าน กำแพงกันคลื่นเป็นสิ่งขวางกั้นความหลากหลายทางชีวภาพระหว่างสัตว์น้ำกับแผ่นดินหรือใต้น้ำที่กระทบกับโครงสร้างแข็งที่มีการก่อสร้างแห่งหนึ่งส่งผลให้เกิดการกัดเซาะแห่งอื่นในบริเวณใกล้เคียง จึงต้องศึกษารายละเอียดให้ชัดเจน เป็นต้น

**คณะกรรมการ ตอบชี้แจง**

การป้องกันชายหาดแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน โดยแตกต่างกันทางด้านพื้นที่ ด้านกระแสน้ำ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิต ซึ่งการสร้างโครงสร้างใด ๆ จำเป็นต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับพื้นที่ และต้องมีการจัดทำ EIA บางแห่งอาจทำกำแพงกันคลื่น บางแห่งต้องปักไม้ ปูปลูกป่าโกงกาง ทั้งนี้ ต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณและประโยชน์สูงสุด

ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบด้วยกับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่ค้างพิจารณา

(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่เสนอใหม่

(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

**๑. ตั้งกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะกิจกรรมสาธารณะ และหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง**

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอลอนเรื่องดังกล่าวออกจากรายการการประชุม เนื่องจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจำปี

